

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN CHỦ ĐỀ: “CON ĐƯỜNG TỪ VĂN CHƯƠNG ĐẾN ÂM NHẠC”

Tổ Ngữ văn trường THPT Kon Tum

Sáng ngày 23/10/2023, toàn thể giáo viên và học sinh trường THPT Kon Tum đã tập trung tại sân trường tung bừng, háo hức hưởng ứng Hoạt động trải nghiệm với chủ đề "*Con đường từ Văn chương đến Âm nhạc*" của Câu lạc bộ Văn học do tổ Ngữ văn chủ đạo. Xuyên suốt chương trình, nhiều tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học qua các thời kỳ (thơ ca trung đại, thơ ca kháng chiến, truyện ngắn hiện đại) đã được các bạn học sinh Câu lạc bộ Văn học C3KT trình diễn xuất sắc qua các tiết mục hát, múa, nhảy...

Chương trình trải nghiệm "*Con đường từ Văn chương đến Âm nhạc*" đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa các tác phẩm văn chương và độc giả. Những giai điệu và ý nghĩa trong các nhạc phẩm đã góp phần làm sức sống của văn chương càng thêm lâu bền và khẳng định: văn chương thật diệu kì, dù đang trầm tích trong bất cứ thời gian - không gian nào trên thế giới, dù hiện diện trong đời sống văn học ở bất cứ quốc gia nào hay trong một bản sắc văn hóa dân tộc nào ... vẫn luôn mãnh liệt một sức sống và sẽ trường tồn với những giá trị giàu nhân bản, nhân văn như thế đến muôn đời.

Trải nghiệm sáng tạo môn Ngữ văn thông qua CLB Văn học là hình thức khá thú vị và được nhiều học sinh yêu thích vì các bạn đã được sinh hoạt cùng bạn bè chung sở thích, cùng nhau trao đổi, chia sẻ tìm hiểu về một số thể loại văn học, nghệ thuật. Các bạn được khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học như thơ, truyện ngắn để cùng nhau trao đổi trong câu lạc bộ hoặc gửi bài dự thi, đăng báo. Nhờ các hoạt động này, học sinh hiểu sâu thêm về các mục tiêu học tập môn học Ngữ văn, nắm vững hơn về đặc trưng của các thể loại văn học: thơ, truyện, kịch, kí,... Đặc biệt, các em được thầy cô tạo điều kiện phát triển năng lực qua cơ hội sáng tạo trong sáng tác văn học, hoặc thể hiện những góc nhìn mới mẻ tích cực về tác phẩm văn học qua tiếng nói trí tuệ và cảm xúc của chính mình. Từ đó, khơi gợi niềm yêu thích với văn học và cái đẹp nghệ thuật, thấy rõ văn học là gương soi đa chiều của cuộc sống.

Sự hóa thân của các “diễn viên” trong các tiết mục đặc sắc, như:



Tam ca Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đã làm sống dậy không gian vừa đậm tính sử thi vừa tràn đầy cảm xúc lãng mạn của một thời kỳ kháng chiến cứu quốc hào hùng...



Múa “Tổ khúc – Tiếng lòng” từ thơ Hồ Xuân Hương muốn nói rằng: dù đã qua 200 năm, kể từ khi các tác phẩm của kì nữ Hồ Xuân Hương chào đời... đến nay, những “Tiếng lòng” *Mời trầu – Bánh trôi nước – Tự tình ...* của bà lại được sống tiếp cuộc đời mới... nhờ sự cộng hưởng của thi ca và âm nhạc với những điệu múa mượt mà, duyên dáng nhưng biểu đạt sâu sắc những nỗi niềm...

Hoạt cảnh Chí Phèo - tác phẩm văn học kinh điển của Nam Cao đã được Bùi Công Nam phá cách, làm mới mẻ hơn qua tác phẩm âm nhạc của chính mình. Vẫn



là hình tượng anh Chí Phèo nghèo khó, nát rượu nhưng biết phục sinh tâm hồn khi được yêu thương và biết khát khao hạnh phúc ... đã được sống lại qua góc nhìn đầy chia sẻ, cảm thông cùng triết lí nhân sinh sâu sắc về cách sống đối với một con người.



Hát múa “Đẩy xe bò” vang vọng câu hò của anh cu Tràng “*Muốn ăn cơm trắng mấy giò/Lại đây mà đẩy xe bò với anh*” là tiết mục đầy sôi động và thú vị, đã tái hiện một chi tiết độc đáo trong truyện ngắn “Vợ Nhặt” của Kim Lân, tiếp tục khơi gợi trong mỗi người về vẻ đẹp hình tượng người lao động nghèo với khát vọng hạnh phúc và niềm tin bất diệt.



Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hải Nam và cô Phó Hiệu trưởng Lê Thị Thu Nga trao giải cho các em.

Để đem đến cho khung trời THPT Kon Tum tiếng nói của văn học từ chính tâm hồn của những học trò với tình yêu mái trường mến thương, tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh thăng hoa cảm xúc để việc học tập môn Ngữ văn thêm hiệu quả, CLB Văn học C3KT phát động cuộc thi Sáng tác Văn học với chủ đề “*Em yêu trường em*” qua các thể loại thơ, truyện, kịch, tích trò,... đồng thời động viên học sinh mạnh dạn đưa các giá trị nhân văn, tái hiện vẻ đẹp các hình tượng nhân vật của tác phẩm văn học vào âm nhạc, hội họa...

Tổ Ngữ văn và CLB Văn học C3KT hi vọng các bạn học sinh tiếp tục tham gia sân chơi thú vị và bổ ích này, để có thể khám phá thêm một cánh cửa mới dẫn đến một thế giới văn chương phong phú và đầy hấp dẫn.